

ชื่อโครงการ	การพัฒนาระบบบริหารงานธุรกิจจำหน่ายสัตว์เลี้ยง CHICKDOG FARM		
โดย	นายเอกสิทธิ์	ทรงรุ่งเรือง	58541204070-1
	นางสาวชาณิศา	แก้วมะคำ	58541204088-3
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์		
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ		
	สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์		
ปีการศึกษา	2562		

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานธุรกิจจำหน่ายสัตว์เลี้ยง CHICKDOG FARM โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน ขององค์กร ให้มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบบริหารงานธุรกิจจำหน่ายสัตว์เลี้ยง CHICKDOG FARM ได้เริ่มต้นจากการศึกษา ทฤษฎีในด้านของภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) มายเอสคิวแอล (MySQL) และรวมไปถึง ซีเอสเอส (CSS) ที่ใช้ในการจัดรูปแบบระบบ รวมไปถึงศึกษาการใช้ โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา เช่น วิชวลสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code) เอ็กซ์แซมป์ (Xampp) สำหรับจำลอง Web Server เป็นต้น รวมไปถึงศึกษาเกี่ยวกับ ภาษาจาวาสคริปต์ (Javascript) ภาษาพีเอชพี (PHP) โดยแบ่งเป็นการพัฒนาแบบ Front End และ Back End โดยฝั่ง Front End ใช้ Bootstrap ในการพัฒนา ในส่วน ของ Back End ใช้ Laravel ในการพัฒนา

จากการทดสอบระบบที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นพบว่าระบบที่จัดทำขึ้นนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลดีต่อการทำงานของเจ้าของธุรกิจ พนักงานขนส่ง ลูกค้าสมาชิก ผู้ใช้งานทั่วไป ลด ความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงาน ทำให้สะดวกในการที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขความล่าช้าของการทำงานทั้งหมด ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารงานธุรกิจจำหน่าย สัตว์เลี้ยง CHICKDOG FARM

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานธุรกิจจำหน่ายสัตว์เลี้ยง CHICKDOG FARM ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ณพนธ์ วรณภีร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และคณาจารย์ในหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดทำโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงช่วยแก้ไขเอกสารโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณนางสาวปิติพร ปัญญาเครือ เจ้าของธุรกิจจำหน่ายสุนัข CHICKDOG FARM ที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารงานการพัฒนาระบบบริหารงานธุรกิจจำหน่ายสัตว์เลี้ยง CHICKDOG FARM ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการฉบับนี้มาโดยตลอด ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่กรุณา ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์ และคอยชี้แนะแนวทางการจัดทำโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำโครงการ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

เอกสิทธิ์ ทรงรุ่งเรือง
ชาณิศา แก้วมะคำ